



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 8 Tháng 12, 2023

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura

rosio.torres-segura@cco.hctx.net

NGÀY MAI LÀ NGÀY BẦU CỬ CHUNG KẾT, NGÀY 9 THÁNG 12

Có 450 Trung Tâm Bầu Cử sẽ Mở Cửa

(Houston, TX) – Bà Teneshia Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris nhắc nhở các cử tri rằng ngày mai là Ngày Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp, Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 12. Sẽ có 450 trung tâm bầu cử trên khắp quận hạt mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. [Bấm vào đây](#) để tìm một địa điểm bầu cử gần quý vị và ước tính thời gian chờ đợi.

Các cử tri Houston sẽ quyết định một nửa số chức vụ do chính quyền thành phố bầu chọn, bao gồm Thị Trường, Giám Đốc Tài Chánh, bốn ủy viên hội đồng vị trí toàn vùng, và ba ủy viên hội đồng khu vực một thành viên. Các cử tri trong Thành Phố Houston của Hội Đồng Địa Hạt D, G, và H sẽ thấy bảy cuộc tranh cử trên lá phiếu của họ. Các cử tri khác ngoài Houston sẽ thấy sáu cuộc tranh cử. Ngoài ra, các cử tri trong Khu Vực Số 4 của Baytown sẽ bầu chọn một ủy viên hội đồng thành phố, và các cử tri Bellaire sẽ bầu chọn một Thị Trường mới. Các lá phiếu mẫu có sẵn tại www.HarrisVotes.com.

Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris nói “Các cử tri nên biết rằng chỉ các công dân đã ghi danh đi bầu trong các ranh giới hợp pháp của Thành Phố Houston, Bellaire và Baytown sẽ hội đủ điều kiện để bầu phiếu trong cuộc bầu cử này. Địa chỉ bưu điện có ghi “Houston” không có nghĩa rằng cử tri sống trong các ranh giới hợp pháp của Thành Phố Houston.”

Có gần 132,000 công dân đã bầu phiếu sớm trong Cuộc Bầu Cử Chung Kết Kết Hợp này, khoảng 11% cử tri đã hội đủ điều kiện ghi danh. Năm nay, tổng số cử tri bầu cử sớm cao hơn các cuộc bầu cử chung kết của năm 2015 và 2019.

Bà Hudspeth Giám Đốc Nha Hành Chánh nói thêm “Có hơn 453,000 người dân đã bầu phiếu trong cuộc bầu cử Ngày 7 Tháng 11. Thật khó để dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu trong vòng chung kết sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi khuyến khích các công dân thực hiện quyền bầu cử của mình.”

Các kết quả bầu cử không chính thức sẽ được đăng tại HarrisVotes.com khi các số phiếu được chuyển về trung tâm kiểm phiếu vào đêm bầu cử, bắt đầu sau 7 giờ tối với các kết quả của Bầu Cử Sớm và Bầu Phiếu Bằng Thư. Các kết quả chính thức sẽ được công bố khi việc kiểm phiếu được chính thức hoàn tất.

Để có được các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại **@HarrisVotes** và **@HarrisCoTxClerk**.

###